



บทที่ 360
เวลาที่เราแสวงหาพระเจ้า

ข้าแต่พระเป็นเจ้า จากการที่ลูกมีความสนใจและใส่ใจในเรื่องศาสนา ตลอดจนการเปิดใจให้ความเคารพแก่เพื่อน ๆ ในความเชื่อของแต่ละคน ทำให้ในขณะนี้ ลูกมีเพื่อนในหลากหลายความเชื่อ พุทธ คริสต์ (ทั้งคาทอลิกและคริสเตียน) ตลอดจนอิสลาม ลูกค้นพบว่าในสังคมโลกของเรานั้น แม้มนุษย์จะมีความเชื่อต่างกัน แต่หากเรามีความเป็นมิตรและเอื้ออาทรต่อกันและ “แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง” แล้ว มิตรภาพระหว่างเพื่อนฝูงที่มีความเชื่อในด้านศาสนาต่างกัน ก็เป็นมิตรภาพที่จริงใจ เต็มไปด้วยความปรารถนาดีและความรักที่มีต่อกันได้

วันก่อน เพื่อนของลูกคนหนึ่งเพิ่งได้รับการแนะนำจากเพื่อนรักที่เป็นคริสเตียนได้โทรมาขออนัดทานข้าวกับลูก เราเจอกันครั้งเดียวในวันที่มีเพื่อนคริสเตียนหลาย ๆ คนมาทานข้าวด้วยกัน เธอบอกกับลูกว่า เธอรู้สึกชีวิตของเธอมีอะไรหลาย ๆ อย่างคล้ายกับของลูกและเธอต้องการ “การหนุนใจ” อย่างมากจากลูก ลูกตอบรับด้วยความยินดี หากมีใครจะชวนลูกไปทานข้าวและพูดคุยในเรื่องการสรรเสริญพระเจ้าแล้ว ลูกรับปากและพร้อมเสมอ

เราสามคน (ลูกชวนเพื่อนรักไปด้วย) นัดกันไปทานข้าวเที่ยงด้วยกัน แล้วเพื่อนใหม่คนนี้ก็แบ่งปันเรื่องราวชีวิตของเธอให้เราสองคนฟังอย่างละเอียด เธอเป็น “คริสเตียนยีน” (ศัพท์ของลูกที่บอกเธอ 😊) เธอเป็นนักธุรกิจสตรีแนวหน้าและขณะนี้เธอกำลังอยู่ในเหตุการณ์ที่ต้องขึ้นศาลที่เธอบอกว่าไม่ยุติธรรมกับเธอ และเธอก็สู๊ สู๊ สู๊ ลูกฟังเรื่องราวของเธอด้วยความเข้าใจและเห็นใจ บนความเหมือนก็มีความแตกต่างในเรื่องราวชีวิตของเธอและของลูก แต่ในตอนท้ายลูกสรุปกับเธอว่า ข้อที่สำคัญที่สุดคือ เธอต้องไม่ทิ้งความเชื่อเป็นอันขาด แล้วลูกก็ยกพระวาจาของพระเจ้าปลอบประโลมใจเธอ เนื่องจากเธอเป็นสตรีที่เก่งและแกร่ง พระเจ้าคงจะมีแผนการที่จะใช้เธอในอนาคต แต่ในขณะนี้เธอกำลังอยู่ในสภาวะเหมือนทองคำแท้ที่ต้องพิสูจน์ด้วยไฟ

“ลูกเอ๋ย ถ้าท่านปรารถนาจะรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า ก็จงเตรียมตัวรับการทดลองเถิด ... เพราะทองคำต้องถูกทดลองในไฟฉันใด คนรับเลือกสรรก็ต้องรับการทดลองให้ตกต่ำประหนึ่งอยู่ในไฟฉันนั้น” บุตรสิรา 2:1-8

แม้ว่าพระคัมภีร์เล่มบุตรสิราจะไม่ได้รวมอยู่ในพระคัมภีร์ของพี่น้องคริสเตียน แต่ทุกแห่งที่ลูกไปแบ่งปันให้พี่น้องชาวคริสตจักรฟังและอ้างถึงพระวาจาในเล่มบุตรสิรา จะได้รับการตอบรับอย่างดี 😊 เธอฟังด้วยความตั้งใจแล้ว ลูกก็อ้างพระวาจาต่อ

“พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์” โรม 8:28



ถึงตอนนี้เธอยิ้มออกและดูเหมือนจะสบายใจขึ้นมากโข ลูกแนะนำเธอต่อ “วันหนึ่ง เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างได้ผ่านพ้นไปแล้ว คุณต้องนำประสบการณ์ที่ดูเหมือนจะขมขื่นและเจ็บปวดในขณะนี้มาเป็นประโยชน์ในการถวายเกียรติแด่พระเจ้านะ เช่นเดียวกับที่พี่กำลังทำอยู่ในขณะนี้ เพราะมีฉะนั้นแล้ว ความเจ็บปวดทั้งหลายที่คุณกำลังประสบอยู่ก็จะเปล่าประโยชน์ แต่หากคุณหมุนกลับและเอาประสบการณ์เหล่านี้มาเป็นพยานถึงความยิ่งใหญ่และพระเมตตาของพระเจ้าด้วยความกตัญญูแล้ว ความเจ็บปวด ความทุกข์ทรมานทั้งหมดที่คุณต้องประสบจะกลายเป็นสิ่งมีคุณค่า ขอให้จำคำพูดของพี่ไว้นะคะ”

เราสามคนนั่งคุยกันเป็นเวลา 2 ชม.กว่า ก่อนจากกันเธอผู้นี้บอกว่าอยากเจอลูกอีก ซึ่งลูกก็รับปากด้วยความยินดี

หลังจากขึ้นรถ เพื่อนรักของลูกได้โทรคุยกับลูก ขอให้ลูกช่วยหนุนใจเพื่อนเธอคนนี้และอย่าทิ้งเธอ แม้ลูกจะเป็นคาทอลิกและเธอเป็นคริสเตียน ลูกรับปากและบอกว่าลูกยินดีที่จะเป็นพี่เลี้ยงเพื่อนคนนี้จนกว่าเธอจะหลุดจากอุโมงค์ไฟที่เธออยู่ขณะนี้ ลูกวิเคราะห์ต่อว่า คนเราไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด ยามที่มีความทุกข์ แน่หนอนต้องแสวงหา “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ตามที่ตนนับถือเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่หลังจากปัญหาได้คลี่คลายไปแล้วนี่สิ คนๆ นั้นจะยังเข้าหาแสวงหา “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ที่ตนได้วอนขอด้วยความกตัญญูหรือไม่ ในกรณีที่เป็นคนคริสต์ “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” คือ พระเจ้า หรือเมื่อทุกอย่างจบ ความเชื่อก็จบลงด้วย?

วันก่อน ลูกได้เจอเพื่อนคนหนึ่งที่ไม่ได้พบกันมานาน หลังจากทบทวนเรียบร้อยตามประสาแล้ว อยู่ๆ เพื่อนคนนี้ก็พูดขึ้นมาว่า “ซาตานนี่มันแรงนะ ทุกวันนี้ผมยังไม่มีเวลาให้พระเจ้าเลย คุณเป็นนักธุรกิจก็น่าจะรู้นะ” วินาทีนั้นลูกเงิบ พูดอะไรไม่ออก ลูกจ้องตาเขา “จริงหรือ?” แล้วลูกก็ตัดสินใจยิ้มให้เขาและเดินจากเขาไปโดยไม่พูดอะไรอีก เพื่อนคนนี้ มีพักหนึ่งเขามีปัญหาในเรื่องอาชีพของเขา ดูเหมือนเขาจะเป็นคนใจศรัทธามาก มาตอนนี้เขาฟื้นแล้วในเรื่องธุรกิจของเขา แล้วเขาก็มาให้เกียรติซาตานซึ่งลูกคิดว่าเป็นการไม่แฟร์เลย ที่เอะอะคนเราก็จะโทษซาตานหรือไปให้เครดิตซาตานถ้ามองจากอีกมุมหนึ่ง ลูกถามไปเพียงสองคำ “จริงหรือ?” แต่ลูกก็อยากทราบจริงๆ ว่าต่อให้คุณเป็นนักธุรกิจพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้าน คุณจะไม่สามารถหาเวลาสัก 5 หรือ 3 หรือ แม้แต่ 2 หรือ 1 นาทีในการขอบคุณพระเจ้าตอนคุณตื่นนอนตอนเช้าหรือตอนคุณก่อนนอนเขี้ยวหรือ? แล้วคุณก็อ้างซาตาน มันง่ายจัง!

กลับมาถึงเรื่องเพื่อนคริสเตียนคนนี้ ลูกได้ให้ความมั่นใจแก่เพื่อนรักของลูกไปว่า หากเพื่อนเธอยังยินดีให้ลูกเป็นผู้หนุนใจเธออย่างต่อเนื่อง ลูกก็จะยินดีเป็นพี่เลี้ยงให้เธอจนกว่าเธอจะผ่านพ้นวิกฤตชีวิตไปได้

หลังจากนั้นลูกได้สวดภาวนาขอพรจากพระเจ้าให้เธอและหวังว่าวันหนึ่งเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างผ่านพ้นไปแล้ว เธอก็จะยังกตัญญูต่อพระเจ้าเสมอไปเทอญ

อาแมน

ลูกขอพร: อดคิดหนี

